



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้มีประกาศ
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และ
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ก. ส่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๔๐๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ
ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้

อนึ่ง กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ให้แจ้งข้อมูล
ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ทราบโดยด่วน หากมีตำแหน่งว่างและไม่สามารถ
ติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ สำนักสิ่งแวดล้อมจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป และถือเป็นการยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อรับการ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบ
รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักสิ่งแวดล้อม <http://www.bangkok.go.th/environmentbma> และ ผู้ที่ขึ้นบัญชี
ไว้สำนักสิ่งแวดล้อมจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับที่ตามจำนวนอัตราว่างเพิ่ม โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอรุณญา พรไชยะ)

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ผู้ดำเนินการคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๐๔	นายกฤตณัฐ อยู่อาจินต์
๒	๑๐๐๐๗	นางสาวชามิตา เตชัย
๓	๑๐๐๐๖	นายธนากร สอนใหม่
๔	๑๐๐๐๒	นายธีรภัทร์ นราดุลย์
๕	๑๐๐๐๑	นางสาวภัทรานิษฐ์ นริวัฒน์พัฒน์
๖	๑๐๐๐๓	นายอัครเดช ทัดตมนัส
๗	๑๐๐๐๙	นายวิศรุต ดวงแก้ว

ตารางเรียกรายงานตัวตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วัน / เวลา	ตำแหน่ง	จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก (คน)	ลำดับที่เรียกบรรจุ	จำนวนเรียกบรรจุ (คน)	สถานที่รายงานตัว
วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	สถาปนิกปฏิบัติการ	๗	๑	๑	ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่เรียกบรรจุในวันรายงานตัวให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนในวันรายงานตัวด้วย
- สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ยังไม่ได้เรียกตัวในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักสิ่งแวดล้อม <http://www.bangkok.go.th/environmentbma> ซึ่งหากมีตำแหน่งว่างหลังจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวโดยการส่งหนังสือเรียกตัวตามที่อยู่ของผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งไว้ในใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามลำดับต่อไป
- กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้ในใบสมัครให้แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ทราบโดยด่วน หากมีตำแหน่งว่างและไม่สามารถติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ สำนักสิ่งแวดล้อมจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป และถือเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งได้แจ้งไว้ให้ทราบแล้วตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๓ ๒๙๑๐